

หลักสูตรวิชาโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน “ศาสตร์พระราชา แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๑๐ ชั่วโมง

กศน.อำเภอเกาะสมุย

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๑	ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้	ผู้เรียนมีความรู้และ สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการศึกษาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจในการจัดตั้ง คณะกรรมการบริการ แหล่งเรียนรู้ ๒. ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจในการบริหาร งบประมาณภายในแหล่ง เรียนรู้ ๑. อธิบายและทำความเข้าใจและ สาธิตให้ผู้เรียนมีความ เข้าใจในการปลูก พืชผักสวนครัวและเลี้ยง สัตว์ที่มีภายในแหล่ง เรียนรู้	วิเคราะห์องค์ความรู้ -วิเคราะห์ห้ศักยภาพของข้อมูลความหมาย และขยายใน การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ -ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้ -ความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -แรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๒ ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ๒.๑ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารแหล่งเรียนรู้ ๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณของแหล่งเรียนรู้ ๒.๓ นำเสนอบัญชีรายรับ – รายจ่าย ภายในแหล่งเรียนรู้ การสรุปทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เรียน หลังลงพื้นที่ปฏิบัติจริง การสรุปองค์ความรู้	๕	-			

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๒	ศาสตร์พระราชศึกษา แหล่งเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้มีทักษะและ ความรู้เกี่ยวกับ การ ดำเนินชีวิตตามศาสตร์ ของพระราชา ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้ศึกษาเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีอยู่ใน ชุมชน และสามารถนำไป พัฒนาตนเองและชุมชน ต่อไป	-วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ การให้ความรู้โดยแบ่งกลุ่มและลงพื้นที่ศึกษาและปฏิบัติจริงตาม ฐานความรู้ต่างๆ ๔.๑ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ๔.๒ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงตะพาบน้ำในบ่อซีเมนต์ ๔.๓ ฐานการเรียนรู้การปลูกผลไม้ ๔.๔ ฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว - การสรุปทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เรียน หลังลงพื้นที่ปฏิบัติจริง การสรุปองค์ความรู้	-	๕			
รวมทั้งหมด ๑๐ ชั่วโมง				๕	๕			